

รู้จัก Warren Buffet

วอร์เรน บัฟเฟต (Warren Buffet) เศรษฐีผู้ร่ำรวย เป็นที่สองของโลกรองจากบิล เกตส์ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่าน สถานีโทรทัศน์ CNBC เมื่อไม่นานมานี้ หลังจากที่ได้แสดง เจตจำนงจะบริจาคเงินและทรัพย์สินมูลค่า 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1.9 ล้านล้านบาท) ให้แก่สาธารณะ

บทสัมภาษณ์เขาน่าสนใจมาก เศรษฐีจากหุ้นคนนั้นบอกว่า เขาซื้อหุ้นครั้งแรกเมื่ออายุ 11 ปี และเสียใจที่เขาซื้อเข้าไป แต่ กระนั้นก็ตาม เขาไม่เสียใจที่ใช้เงินออมที่ได้จากงานส่งหนังสือพิมพ์ ชื่อฟาร์มเล็กๆ เมื่อเขามีอายุ 14 ปี

ปัจจุบันถึงจะรวยแค่ไหนก็ยังอยู่ในบ้านหลังเล็กเดิมซึ่งมี 3 ห้องนอนที่ซื้อมาหลังจากแต่งงานเมื่อห้าสิบปีก่อน เขาบอกว่า ทุกสิ่งที่เขาต้องการมีอยู่ในบ้านหลังนี้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่มี เหตุผลใดที่ต้องซื้อใหม่

สำหรับรถยนต์นั้นเขาขับเองไปทุกแห่งหน โดยไม่มีคนขับ หรือผู้รักษาความปลอดภัยไปด้วยเลย ยิ่งกว่านั้นเขาไม่มี เครื่องบินเจ็ทส่วนตัวเหมือนมหาเศรษฐีทั้งหลาย ถึงแม้ว่า เขาจะเป็นเจ้าของบริษัทเครื่องบินเจ็ทที่ใหญ่ที่สุดของโลกก็ตาม

เมื่อมีเวลาว่างเขาไม่ไปสังสรรค์กับเพื่อนมหาเศรษฐีไฮโซ งานอดิเรกของเขาเมื่อกลับถึงบ้านคือทำข้าวโพดคั่วเองและกินไป นั่งดูโทรทัศน์ไป เพราะนี่คือความสุขของเขา

ในการบริหารบริษัทของเขาชื่อ Berkshire Hathaway ซึ่งถือหุ้นใหญ่ในอีก 63 บริษัท วอร์เรน บัฟเฟต เขียนจดหมาย เทียงปีละหนึ่งฉบับถึง CEO ของบริษัทเหล่านั้น โดยให้ เป้าหมายของปีนั้นๆ เขาไม่เคยมีประชุมหรือโทรศัพท์ถึง CEO เหล่านี้อย่างเป็นทางการเลย

กฎที่เขาให้แก่ CEO เหล่านี้มี 2 ข้อ ข้อแรกคือ อย่า ทำให้เงินของผู้ถือหุ้นสูญ ส่วนกฎข้อที่สองคือ อย่าลืมกฎ ข้อที่หนึ่ง

วอร์เรน บัฟเฟต ไม่มีโทรศัพท์มือถือติดตัวและไม่มี คอมพิวเตอร์บนโต๊ะทำงาน

พฤติกรรมที่แปลกกว่าคนอื่นๆ ในหลายเรื่องของวอร์เรน บัฟเฟต ชี้ให้เห็นว่า เขาเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองและมีความมั่นใจ ในตัวเองสูง ไม่เห็นแก่ตัว ตัดดิน ไม่ฟุ้งเฟ้อ มีระบบการ บริหารงานตามสไตล์ของเขาเอง และเน้นประโยชน์ของผู้ที่มา ร่วมลงทุนกับเขาเป็นอันดับแรก สิ่งที่เป็นผลพวงของพฤติกรรม เหล่านี้คือความไว้วางใจจากนักลงทุน จนเขามีเงินทุนที่สามารถ นำไปลงทุนได้มากมาย และเขาก็สามารถบริหารงานให้คนเหล่านั้น ได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจด้วย

ในตอนจบมีคำแนะนำที่น่าสนใจอย่างยิ่งจากเขาสำหรับ คนรุ่นใหม่ คือ จงอยู่ให้ห่างไกลบัตรเครดิต และจงลงทุน ในตัวเอง (Invest in Yourself) ซึ่งหมายถึงการสร้างคุณค่า ให้ตัวเอง ผ่านการศึกษา การพัฒนาทักษะ และการชวนช่วย หาความรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง

พฤติกรรมการพยายามอยู่ห่างไกลบัตรเครดิตและอุปนิสัย สร้างคุณค่าให้ตัวเอง เป็นสองสิ่งที่เหมาะสมแก่การใคร่ครวญของ คนรุ่นใหม่อย่างยิ่ง ☺

